

*
Số 43 - TTNB/TG
ĐT: 3.815496

THÔNG TIN NỘI BỘ
(dùng để sinh hoạt Chi bộ tháng 4/2024)

**NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 49 NĂM
NGÀY GIẢI PHÓNG PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN
(19/4/1975 - 19/4/2024); GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN
NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2024)
VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5**

NỘI DUNG

I- Tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975 và khát vọng phát triển đất nước.

II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN của thành phố quý I/2024.

III- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

IV- Một số hoạt động của thành phố.

V- Văn bản mới.

I- Tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975 và khát vọng phát triển đất nước

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương Phan Thiết - Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2024), giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024). Thông tin nội bộ xin trích giới thiệu bài viết “*Tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975 và khát vọng phát triển đất nước*” của TS Dương Huy Đức được đăng trên Tạp chí Cộng sản.

Đại thắng mùa Xuân 1975 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một trong những trang vàng chói lọi nhất, kết tinh tinh thần bất khuất, lòng dũng cảm của dân tộc can trường qua 30 năm đấu tranh (1945 - 1975), chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân, mở ra thời kỳ Việt Nam độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Những bài học kinh nghiệm quý báu từ đại thắng mùa Xuân 1975 có ý nghĩa sâu sắc để vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay.

Một chiến công vĩ đại trong thế kỷ XX của dân tộc Việt Nam

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với sự kiện Quân giải phóng miền Nam cắm cờ trên nóc dinh Độc lập (nay là Hội trường Thống nhất) vào ngày 30-4-1975, đã đánh dấu sự thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam là hòa bình, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đó là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của quân và dân ta. Trải qua 21 năm chiến đấu, nhân dân Việt Nam đã đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược kiểu mới của đế quốc Mỹ (1954 - 1975), giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang 30 năm (1945 - 1975) cả dân tộc kiên cường chiến đấu vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước; chấm dứt sự thống trị hơn một

thế kỷ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; hoàn thành về cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, non sông thu về một mối... Thắng lợi đó đã góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Chiến thắng vĩ đại của đại thắng mùa Xuân 1975 là kết quả tổng hợp của nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết và quan trọng nhất là do có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong hoàn cảnh chia cắt đất nước, hai chế độ chính trị khác nhau, Đảng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc để đề ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo. Đường lối đó là, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng, vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam. Theo đó, tại Đại hội III của Đảng (tháng 9-1960) đã xác định, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với toàn bộ cách mạng Việt Nam và thống nhất nước nhà; cách mạng miền Nam giữ vai trò quyết định trực tiếp đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ chủ trương trên, Đảng đã phát triển thành cuộc chiến tranh nhân dân “toàn dân đánh giặc, cả nước đánh giặc, nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy chất lượng

cao thắng quân địch có số đông, lấy trang bị kỹ thuật ít hơn, kém hiện đại đánh thắng quân địch có kỹ thuật dồi dào và hiện đại hơn; là nghệ thuật đánh địch trên thế mạnh, thế chủ động, thế bất ngờ”.

Hội nghị Trung ương lần thứ 11 (tháng 3-1965), lần thứ 12 (tháng 12-1965) khóa III của Đảng đã đề ra đường lối chống Mỹ, cứu nước trên cả nước, xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc, giữ vững và phát triển thế tiến công, kiên quyết và liên tục tiến công, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đảng ta đã chỉ đạo, bất kể trong tình hình nào, ta cũng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công và chỉ đạo linh hoạt, tập trung lực lượng hai miền, đánh lâu dài, dựa vào sức mình là chính, càng đánh càng mạnh. Kiên trì thực hiện kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, triệt để thực hiện ba mũi giáp công, đánh địch trên cả ba vùng chiến lược rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị. Thực hiện chủ trương đó, từ năm 1967, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra chủ trương chủ động mở mặt trận đấu tranh ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa và bạn bè quốc tế, hỗ trợ cho đấu tranh chính trị và quân sự. Giữ vững quan điểm tiến công, Đảng đã lãnh đạo sử dụng phương pháp tổng công kích, đánh hiểm, bất ngờ, đánh đồng loạt vào cơ quan đầu não của kẻ thù, điển hình như cuộc Tổng công kích mùa Xuân năm 1968, đánh thẳng vào lực lượng hơn 50 vạn quân Mỹ, hàng chục vạn quân đồng minh và hơn 70 vạn quân Việt Nam Cộng hòa. Tháng 1-1970, Đảng chủ trương phối hợp quân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đánh thắng các cuộc hành quân “tìm diệt” của quân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Năm 1972, Đảng lãnh đạo mở cuộc tiến công chiến lược trên toàn miền Nam, đánh thắng chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai với đỉnh cao là trận “Điện Biên Phủ trên không”; buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ký hiệp định Pari,

chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (1-1973). Từ tháng 10 đến tháng 12-1974, Đảng chủ trương giải phóng miền Nam trong năm 1975 - 1976. Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên (3-1975) và chiến dịch Huế - Đà Nẵng (3-1975), Bộ Chính trị nhận định, thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam và đã đưa ra quyết định phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa năm 1975. Từ ngày 26 đến ngày 30-4-1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh mở ra và toàn thắng. Các tỉnh còn lại của Nam Bộ, quân và dân ta đã nhất tề nổi dậy tiến công. Ngày 2-5-1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã thực hiện những cuộc tiến công độc đáo, sáng tạo điển hình, hiếm có trong lịch sử chiến tranh thế giới.

Thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước đã chứng minh cho lòng yêu nước nồng nàn, sự đoàn kết muôn người như một của nhân dân Việt Nam; sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo.

Ý nghĩa sâu sắc của đại thắng mùa Xuân 1975 với công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày nay

Những kinh nghiệm quý báu từ đại thắng mùa Xuân 1975 có ý nghĩa sâu sắc, để vận dụng sáng tạo trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước hiện nay:

Thứ nhất, Đảng phải có đường lối chính trị đúng đắn và không ngừng bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Thắng lợi của mùa Xuân 1975 lịch sử và công cuộc đổi mới hiện nay trước hết đều do Đảng ta có đường lối cách mạng đúng đắn. Do đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khẳng định: “Kiên định, không ngừng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn... Nâng

cao bản lĩnh, năng lực dự báo và chất lượng công tác hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hoá, triển khai đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện”.

Thứ hai, làm tốt công tác tư tưởng, phát huy cao độ sức mạnh chính trị, văn hóa, tinh thần của toàn dân tộc. Với sức mạnh của cường quốc kinh tế, quân sự lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, với 5 đời tổng thống kế nhiệm nhau, thay đổi 4 chiến lược chiến tranh: Chiến tranh đơn phương, Chiến tranh đặc biệt, Chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh, Chính phủ Mỹ đã chi gần 700 tỷ USD, huy động 6 triệu lượt binh sĩ, sử dụng khoảng 15.350.000 tấn bom, đạn, hàng chục triệu lít chất độc diệt cỏ và phát quang, trong đó phần lớn là chất độc da cam..., nhưng cuối cùng Mỹ vẫn thất bại. Với ý chí “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, Đảng đã tạo niềm tin và sức mạnh chính trị - tinh thần động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để đi tới thắng lợi.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, mỗi cấp ủy, đảng viên cần “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Trong thực tiễn công tác, cấp ủy các cấp cần nắm bắt kịp thời, dự báo đúng đắn và xử lý các vấn đề về tư tưởng hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng để định hướng tốt dư luận, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội. Tăng cường đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh của nhân dân, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, sử dụng phương pháp cách mạng tổng hợp. Đảng Cộng sản Việt Nam phát huy cao độ sức mạnh truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, tạo thành một khối đoàn kết, thống nhất. Đảng đã huy động sức mạnh tổng hợp toàn dân đánh Mỹ, cả nước đánh Mỹ, giành chiến thắng từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Đảng tổ chức và kết hợp thế, lực và thời cơ, kết hợp chặt chẽ đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao, gắn đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, kết hợp tiêu diệt địch, giành quyền làm chủ của nhân dân, từng bước kéo Mỹ xuống thang chiến tranh. Trong cuộc kháng chiến, Đảng ta đã lãnh đạo toàn quân và toàn dân phải dựa vào sức mạnh của mình là chính, phát huy sức mạnh bên trong là chủ yếu, đồng thời phải đoàn kết quốc tế, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế. Liên minh đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; sự giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đã tạo nên một mặt trận quốc tế rộng lớn ủng hộ, củng cố quyết tâm đánh Mỹ của nhân dân Việt Nam. Nói về vấn đề này, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nhận định: “Có lẽ hiếm có ở đâu, chiến tranh nhân dân trong thực tế lại đúng với tên gọi của nó như vậy, thực sự sâu rộng trong nhân dân và thực sự vô địch như nhân dân”. Vận dụng trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng ta khẳng định trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; thật sự tin tưởng, tôn trọng nhân dân và phát huy chủ

nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, cần phải “Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hoá, thực hiện tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức có hiệu quả, thực chất việc nhân dân tham gia giám sát, phản biện, đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, cần chú trọng việc khơi dậy và phát huy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của mỗi người dân Việt Nam; luôn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; đồng thời coi trọng việc củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực hiện có hiệu quả đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, với phương châm Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Thứ tư, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng. Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng, từ năm 1961, Đảng đã quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam thay cho Xứ ủy Nam Bộ, sau đó xây dựng công khai Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng đã phát huy vai trò tổ chức chiến đấu giỏi của các cấp bộ đảng và các cấp chỉ

huy quân đội cả nước, lãnh đạo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và các đoàn thể nhân dân cách mạng ở miền Nam... Những kinh nghiệm về xây dựng, chinh đốn Đảng ở hai miền đất nước trước và trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 để lại nhiều bài học quý cho công tác xây dựng, chinh đốn Đảng hiện nay. “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chinh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. củng cố niềm tin, sự gắn bó của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa”.

Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) hôm nay, mỗi người Việt Nam thêm tự hào, biết ơn các anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ cha ông đã chiến đấu vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước; tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, về tinh thần kiên cường, bất khuất, mưu trí, sáng tạo của dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, để càng trân trọng những thành quả đạt được của đất nước qua 38 năm đổi mới. Tinh thần Ngày chiến thắng 30-4 cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và dân ta thêm động lực, niềm tin, với khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

II- Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QPAN của thành

phổ quý I/2024

1. Trên lĩnh vực kinh tế

Tình hình thị trường và giá cả hàng hoá trong quý I/2024 tương đối ổn định; không xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá quá mức gây bất ổn thị trường. Việc thực hiện niêm yết giá và bán hàng hóa theo giá niêm yết; bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy tại các chợ, siêu thị, các điểm kinh doanh trên địa bàn cơ bản đảm bảo; tổ chức, sắp xếp cho các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ mua bán ổn định, đi vào nề nếp.

Trong quý I/2024, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Phan Thiết ước đạt 1.300.000 lượt khách, tăng 03 lần so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, khách nước ngoài khoảng 161.000 lượt, tăng gấp 02 lần so với cùng kỳ; doanh thu ước khoảng 3.800 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với cùng kỳ. Công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo, không xảy ra ngộ độc thực phẩm; các doanh nghiệp, cơ sở du lịch thực hiện tốt việc tổng vệ sinh môi trường, không để rác tồn đọng, đảm bảo môi trường sạch sẽ; tình hình an ninh trật tự tại các điểm du lịch cơ bản ổn định. Các cơ sở du lịch chấp hành tốt việc trực cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ du khách.

Ngay sau Tết nguyên đán, Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực Thành uỷ đã chỉ đạo phân khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2024. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, ước thu quý I/2024 là 468.616 triệu đồng, đạt 34,2% dự toán pháp lệnh, tăng 32,3% so cùng kỳ.

Sản lượng khai thác hải sản trong quý I/2024 ước đạt 8.256 tấn, đạt 12,7% kế hoạch, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống khai thác

hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); chỉ đạo triển khai thực hiện cao điểm chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với EC lần thứ 5; khẩn trương rà soát, xác minh thông tin tàu cá tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bán về Phan Thiết nhưng chưa làm thủ tục đăng ký lại; đến nay, không phát hiện tàu cá Phan Thiết vi phạm công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không xảy ra. Chỉ đạo theo dõi và triển khai cách phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò, bệnh Cúm gia cầm, Đại chồ..., nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời vật nuôi mắc bệnh, không để dịch lan rộng trên địa bàn thành phố. Tình hình triển khai bảo vệ và phát triển rừng được đảm bảo, kịp thời, không xảy ra cháy rừng trên địa bàn.

Chỉ đạo theo dõi diễn biến của thời tiết, rà soát chuẩn bị phương án sẵn sàng ứng phó khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. Chỉ đạo kiểm tra, khắc phục tình trạng sạt lở đường dân sinh tại thôn Tiến Bình, xã Tiến Thành.

2. Về đầu tư phát triển, quản lý đô thị

Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công và các công trình bức xúc của thành phố năm 2024; tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn Thành phố.

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; tăng cường quản lý, xử lý tình trạng lấn chiếm đất công, đất dự án; trong đó chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, xử lý kiên quyết những trường hợp lấn, chiếm đất công, xây dựng trái phép, không phép trên đất lấn, chiếm và tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục kiểm tra, xử lý vệ sinh môi trường trên địa bàn; tập

trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “*Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng*” và tiếp tục thực hiện chủ đề “*Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp*”.

3. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tổ chức các hoạt động chào mừng năm mới 2024 đảm bảo vui tươi, tiết kiệm. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024).

Tuyên truyền cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả, công tác phòng, chống cháy nổ trước, trong và sau Tết nguyên đán 2024. Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam; 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.

Tổ chức sơ kết công tác kiểm tra học kỳ I năm học 2023 - 2024 của các bậc học, cấp học; thực hiện kế hoạch giảng dạy nội dung, chương trình học kỳ 2 năm học 2023 - 2024. Công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023 của 18 phường, xã. Đánh giá các trường về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận lại chuẩn quốc gia đối với các trường học đến thời gian đánh giá. Tham gia thi đấu tại Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Bình Thuận lần thứ XVI năm học 2023-2024.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố. Hướng dẫn thực hiện đánh giá tiêu chí văn hóa, thể thao và du lịch về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

Công tác chính sách xã hội được triển khai thực hiện kịp thời,

đầy đủ, đúng quy định.

4. Về quốc phòng - an ninh

Tổ chức Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2024 đạt chỉ tiêu; chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố giai đoạn 2019 - 2024. Tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010, Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ, tổ chức gặp mặt và tặng quà cho chủ phương tiện tàu thuyền. Chỉ đạo chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn theo Nghị định 03 của Chính phủ; chủ động phối hợp xử lý các cá nhân, tổ chức sử dụng phương tiện bay siêu nhẹ, phương tiện bay không người lái.

Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 62 vụ, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 06 vụ (*03 vụ giết người, 02 vụ hiếp dâm người dưới 16 tuổi, 01 vụ cướp tài sản*); so với cùng kỳ năm 2023 tăng 34 vụ (62/28). Công an thành phố bắt 28 vụ/37 đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Bắt 15 vụ/89 đối tượng đánh bạc, đã khởi tố 04 vụ/04 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 24 đối tượng. Bắt 02 vụ chứa và mua bán dâm, bắt giữ 17 đối tượng mua, bán dâm, 01 chủ chứa, đã khởi tố vụ án hình sự theo quy định pháp luật. Kiểm tra, phát hiện 10 vụ vi phạm trên lĩnh vực kinh tế; trong đó, nổi bật là phát hiện 04 vụ phạm tội (*02 vụ hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm là pháo nổ, 01 vụ vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, 01 vụ lưu hành tiền giả*), đã khởi tố vụ án hình sự 04 vụ/04 bị can, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính 04 vụ với tổng số tiền 113,5 triệu đồng. Kiểm tra, phát hiện 06 vụ vi phạm

lĩnh vực môi trường, đã xử phạt hình thức cảnh cáo 01 vụ, phạt tiền 03 vụ với tổng số tiền 03 triệu đồng. Tình hình tai nạn giao thông, xảy ra 26 vụ, làm 03 người chết, 34 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2023 tăng 18 vụ (26/08), giảm 01 người chết (03/04), tăng 26 người bị thương (34/08). Tình hình cháy, nổ xảy ra 04 vụ, làm 02 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 17,3 triệu đồng; so với cùng kỳ năm 2023 tăng 03 vụ (04/01). Mặt khác, xảy ra 05 vụ/05 người chết do đuối nước.

III- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Phong - xã Phong Năm thực hiện tốt Mô hình “*Tổ phụ nữ giúp Nhân dân phân loại rác thải tại nhà*”

Chi hội phụ nữ thôn Xuân Phong - xã Phong Năm có 249 hội viên phân bổ đều ở 5 tổ Phụ nữ; tỷ lệ tham gia sinh hoạt thường xuyên 175/249 đạt 70%; Chiếm một bộ phận nhỏ là công nhân viên chức, còn lại nghề nghiệp của chị em hội viên, phụ nữ đa số buôn bán nhỏ, công nhân trong các khu công nghiệp Phan Thiết, còn lại là nội trợ. Trong những năm qua thông qua cuộc vận động “*Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch*” được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai gắn với thực hiện các tiêu chí của phong trào “*Chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới*”, cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” đến cán bộ, hội viên chi Hội nói riêng và bà con trên địa bàn thôn nói chung đạt được nhiều kết quả nhất định, trong đó có tiêu chí “*3 sạch*” là tiêu chí góp phần cùng địa phương duy trì giữ vững tiêu chí 17 về xây dựng Nông thôn mới đã giúp ý thức về bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp của cán bộ, hội viên phụ nữ được nâng lên đáng kể, hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường nhìn chung cơ

bản đảm bảo, không còn các tụ điểm rác trên địa bàn thôn.

Chị Nguyễn Thị Thanh Đoàn - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Xuân Phong cho biết: *Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Chi bộ và sự đồng hành của Ban điều hành và các đoàn thể thôn đã đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thường xuyên phối hợp ra quân dọn vệ sinh trên địa bàn góp phần giữ gìn vệ sinh nơi công cộng xanh, sạch đẹp. Nhưng vì sao Chi hội lại lựa chọn thành lập “Tổ Phụ nữ giúp Nhân dân phân loại rác thải tại nhà”? Đây là điều trăn trở của Ban Chi hội Phụ nữ thôn.*

Ban Chi hội nhận thấy từ thực tế tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn, vẫn còn tồn tại tình trạng hội viên Phụ nữ và bà con Nhân dân ý thức giữ gìn vệ sinh còn hạn chế, vẫn còn xảy ra tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định, không phân biệt được rác thải dễ phân hủy và rác thải khó phân hủy khi đưa ra môi trường và chưa thực hiện phân loại rác thải tại nhà, còn ý nghĩ chôn rác thải tại vườn nhà và không tham gia đóng phí môi sinh,... Ngoài ra, rác thải hiện nay chưa được các gia đình quan tâm đúng mức, hầu hết mọi người đều quan niệm cái gì không xài được thì vứt đi. Tâm lý người dân cho rằng, việc phân loại rác là do đơn vị quản lý rác thải thực hiện, thế nên với số lượng rác thải khổng lồ thu gom hàng ngày thì việc phân loại càng khó khăn hơn, gây quá tải cho các bãi rác. Việc xử lý rác thải là một vấn đề cần thiết, nó làm giảm nguy cơ gây ô nhiễm và hạn chế tối đa các chất thải tồn đọng trong sinh hoạt hằng ngày.

Với nhận thức Phụ nữ là nhân tố tích cực, có vai trò hết sức quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, chị em phần lớn là người sử dụng tiếp cận, giải quyết các công việc hàng ngày liên quan đến rác thải, nước sinh hoạt, vệ sinh. Đồng thời, Phụ nữ vừa là người hưởng lợi và quản lý các vấn đề môi trường cơ bản nhưng

cũng là người gánh chịu trước tiên những hậu quả của biến đổi khí hậu do tác động của môi trường gây ra. Để thực hiện tốt nội dung “3 sạch” là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, Chi hội nhận thấy sự cần thiết phải thành lập “*Tổ Phụ nữ giúp Nhân dân phân loại rác thải tại nhà*” vì thông qua việc tuyên truyền và hướng dẫn phân loại tại nhà sẽ giúp chị em hội viên, Phụ nữ phân loại được rác hữu cơ dễ phân hủy và rác khó phân hủy và hiểu được thế nào rác hữu cơ dễ phân hủy như: các loại thức ăn thừa, hư hỏng như: rau, cá, vỏ trái cây,... có thể tận dụng làm phân bón cây. Và rác thải khó phân hủy được chia làm 2 loại đó là rác tái chế và không tái chế. Rác tái chế là các loại rác có thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp hoặc chế biến lại như: giấy, các tông, kim loại (khung sắt, máy tàu hồng,...), các loại nhựa.... Còn lại các loại rác không tái chế là phần thải bỏ. Việc hiểu rõ phân loại rác thải đóng vai trò quan trọng góp phần giảm thiểu nguy cơ phát tán các tác nhân gây bệnh, các yếu tố độc hại, nguy hiểm và phân loại đúng còn giảm chi phí cho công tác thu gom và xử lý rác thải.

Trên cơ sở đó, Ngày 19/03/2022 “*Tổ Phụ nữ giúp Nhân dân phân loại rác thải tại nhà*” được ra mắt gồm 10 thành viên và chọn các hộ làm điểm trên tuyến đường Phan Trọng Tuệ. Tại buổi ra mắt, Chi hội Phụ nữ thôn đã tặng 30 giỏ nhựa đi chợ trị giá 600 nghìn đồng cho các thành viên tổ và hội viên tham gia. Qua gần 2 năm hoạt động đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Tổ đã thực hiện phát và ký cam kết cho 100 hộ dân dọc tuyến đường Phan Trọng Tuệ và một số hộ trên đường Đặng Văn Lãnh thực hiện việc phân loại rác thải tại nhà và giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác thải, chất thải ra nơi công cộng. Đồng thời, phối hợp với mô hình “*CLB gia đình 5 không, 3 sạch*” của Chi Hội tổ chức sinh hoạt 4 buổi với tổng cộng 128 chị tham gia về các nội dung như tuyên truyền, vận động hội

viên, phụ nữ nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen phân loại rác thải tại hộ gia đình và xử lý rác thải hữu cơ, tăng cường tái chế, tái sử dụng rác thải, giảm thiểu lượng rác thải phải xử lý bằng biện pháp chôn lấp, qua đó, giữ gìn vệ sinh môi trường theo hướng bền vững và nội dung 8 tiêu chí Cuộc vận động. Trong các đợt sinh hoạt, chi Hội đã phát 50 móc khóa cho hội viên tham gia sinh hoạt với nội dung thông điệp tuyên truyền “ *Túi ny lon, sản phẩm nhựa gây hủy hoại môi trường. Tôi từ chối! còn bạn???*” nhằm nhắc nhở hội viên về tác hại của việc vứt rác thải nhựa, rác thải khó phân hủy ra môi trường.

Chi hội cũng đã tổ chức 02 đợt thăm hỏi và kiểm tra việc phân loại tại các hộ gia đình dọc tuyến đường Phan Trọng Tuệ, kết quả có 100% hộ dân thực hiện việc phân loại rác thải tại nhà, các rác thải tái sử dụng như chai nhựa được các hộ để riêng để bán phế liệu hoặc sử dụng lại trồng hoa, cây xanh trang trí tại nhà. Vận động các hộ dân tham gia các hoạt động thu dọn vệ sinh trên tuyến đường khi có sự phát động của Ban điều hành thôn, tham gia trồng hoa và cây xanh trước nhà làm cho đường làng ngõ xóm thêm sạch đẹp; tham gia cùng thôn và UBND xã trồng 70 cây bằng lăng trên tuyến đường Phan Trọng Tuệ.

Chi Nguyễn Thị Thanh Đoàn chia sẻ thêm: *Lúc đầu triển khai cũng gặp khó khăn, hội viên phụ nữ và bà con Nhân dân chưa có thói quen này, vẫn còn tồn tại việc hộ gia đình chưa thực hiện việc phân loại rác thải, do đó vẫn còn rác thải nhựa, rác thải khó phân hủy chưa được phân loại đúng, còn bỏ chung với rác thải sinh hoạt hằng ngày ra môi trường. Việc thực hiện phân loại rác thải tại nhà cần phải lâu dài và theo phương châm “Mưa dầm thấm lâu” từ từ mới hình thành nếp nghĩ, thói quen sống thân thiện với môi trường và hạn chế dùng túi nilon sử dụng 1 lần trong cán bộ, hội*

viên. Đồng thời UBND xã cũng cần có biện pháp chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi xả rác không đúng nơi quy định.

Kết quả đạt được qua 2 năm chưa như mong muốn, nhưng Mô hình Tổ “Phụ nữ giúp Nhân dân phân loại rác thải tại nhà” cũng được Chi bộ thôn chọn làm mô hình dân vận khéo trong năm 2022, Mô hình này không chỉ nhằm phát huy vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường mà qua đó còn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ và Nhân dân về tầm quan trọng của việc phân loại rác thải sinh hoạt hàng ngày từ hộ gia đình, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp mà còn góp phần cùng với địa phương thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng đô thị văn minh. Để phát huy kết quả đạt được mô hình cũng như khắc phục những hạn chế, thời gian đến Tổ sẽ duy trì sinh hoạt Tổ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; lồng ghép sinh hoạt trong Câu lạc bộ “gia đình 5 không, 3 sạch” và tuyên truyền sâu kỹ hơn nữa về các tiêu chí cuộc vận động; tuyên truyền, hướng dẫn việc phân loại rác thải đến rộng rãi hội viên, phụ nữ và bà con trên địa bàn thôn. Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các hộ dân thực hiện việc để rác đúng nơi và thời gian quy định của Thôn; kết nạp thêm thành viên Tổ và chú trọng nội dung, hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức hội viên, phụ nữ và bà con Nhân dân trên địa bàn thôn. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, cụ thể hóa thành hành động của cán bộ, hội viên, phụ nữ nói riêng và Nhân dân trên địa bàn thôn nói chung trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; phát huy hiệu quả vai trò phụ nữ trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn gắn với thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, tiếp tục giữ vững tiêu chí 17 về môi trường trong Bộ tiêu chí nông thôn mới của xã, đồng thời góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 31 ngày 9/7/2020 của Thành ủy

và Kế hoạch số 6050 ngày 4/9/2020 của UBND thành phố về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng”.

Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Nẫm cho biết: Với mục tiêu nâng cao nhận thức, kỹ năng, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ, cộng đồng dân cư trong công tác phòng, chống ô nhiễm môi trường; thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình và hạn chế sử dụng túi ni lông. Nâng cao nhận thức, thay đổi ý thức thói quen xấu để có những hành động cụ thể hạn chế tối đa việc vứt, đổ rác thải sinh hoạt không đúng quy định; hạn chế dần việc dùng đồ nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy, thay thế bằng sản phẩm sử dụng nhiều lần, thân thiện với môi trường, tạo môi trường sống ngày càng xanh - sạch - đẹp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì việc thành lập, nhân rộng mô hình “Giúp Nhân dân phân loại rác thải tại nhà” là hết sức cần thiết. Trong thời gian tiếp theo, Hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Chi hội phát huy hơn nữa trách nhiệm của mỗi thành viên Tổ và tùy theo đặc điểm tình hình ở các Chi hội thôn còn lại nhân rộng mô hình để phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu quả của Cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần cùng địa phương giữ vững tiêu chí 17 về môi trường trong Bộ tiêu chí nông thôn mới của xã và thực hiện tốt Chỉ thị số 31 ngày 9/7/2020 của Thành ủy và Kế hoạch số 6050 ngày 4/9/2020 của UBND thành phố về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Phan Thiết không xả rác thải, nước thải, chất thải ra đường phố và khu vực công cộng”.

IV- Một số hoạt động của thành phố

1. Thường trực Thành ủy Phan Thiết làm việc với tập thể

03 phường Đức Nghĩa, Đức Thắng và Lạc Đạo

Thực hiện Chương trình công tác tháng 3/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong các ngày 21, 22 và 26/3, Thường trực Thành ủy đã tổ chức các buổi làm việc với tập thể Đảng ủy 03 phường Đức Nghĩa, Đức Thắng và Lạc Đạo để nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, quý I/2024 và xác định những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới; những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Báo cáo với Thường trực Thành ủy, Đại diện lãnh đạo Đảng ủy các phường: Đức Nghĩa, Đức Thắng, Lạc Đạo đã cho biết: Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 và quý I/2024 trong điều kiện còn nhiều khó khăn, tập thể Đảng ủy các địa phương đã đoàn kết, thống nhất lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả nổi bật. Riêng đối với tình hình thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo chỉ đạo của trên, các địa phương đã tổ chức quán triệt chủ trương và triển khai các nội dung công việc theo thẩm quyền phân cấp; qua nắm bắt tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động đều đồng tình và bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố quan tâm bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức của các địa phương khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Trên cơ sở kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và các ý kiến phát biểu tại các buổi làm việc, Thường trực Thành ủy Phan Thiết đã đánh giá cao nỗ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung, chỉ tiêu để các địa phương cần tập trung trong thời gian tới. Trong đó, đối với việc thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Đảng ủy các phường: Đức Nghĩa, Đức Thắng, Lạc Đạo tiếp tục làm tốt công tác

vận động ổn định tư tưởng, xác định chủ trương và trách nhiệm của mỗi tập thể và từng cá nhân theo phân cấp – phân quyền để đội ngũ cán bộ, công chức yên tâm công tác và đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về phía thành phố sẽ tạo mọi điều kiện, quan tâm giải quyết, bố trí trong điều kiện cho phép và các chế độ theo quy định.

2. Hội nghị bàn giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng

Sáng 20/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Văn Nam - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phan Thiết, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị bàn giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn trên đường phố. Cùng với nhiều ý kiến tham luận nêu lên thực trạng, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị của các địa phương, ngành chức năng, chủ trì hội nghị đã có nhiều ý kiến chỉ đạo có liên quan.

Thống kê cho thấy, trong thời gian gần đây, tình hình vi phạm pháp luật mà đối tượng vi phạm là trẻ em và trẻ vị thành niên có xu thế gia tăng trên địa bàn Phan Thiết nói riêng. Nhiều vụ án "Gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích" liên quan đến các nhóm trẻ em, trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi, thông qua mạng xã hội để rủ rê, lôi kéo tụ tập thành nhóm; chuẩn bị vỏ chai bia, "phóng lợn tự chế", dao, kiếm, mã tấu... di chuyển trên đường gây rối trật tự công cộng và gây gỗ đánh nhau gây mất trật tự an toàn xã hội...đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, trở thành trào lưu xấu của xã hội ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Theo thống kê từ giữa tháng 12/2022 đến nay, Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Phan Thiết đã tiếp nhận, thụ lý, giải

quyết 14 vụ việc với 133 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích trên đường phố. Điển hình, vào khoảng 01 giờ 15 phút rạng sáng ngày 02/7/2023, 02 nhóm thanh, thiếu niên do Nguyễn Duy Kiệt - sinh năm: 2007, trú tại KP7, phường Lạc Đạo cầm đầu và nhóm thanh, thiếu niên do Phan Xuân Hòa - sinh năm 2007, trú tại KP3, phường Hưng Long cầm đầu do có mâu thuẫn, xích mích với nhau nên đã hẹn gặp nhau tại trước Nhà thờ Lạc Đạo để giải quyết mâu thuẫn. Các đối tượng đã rủ rê, lôi kéo các thanh, thiếu niên với 46 đối tượng của cả 02 nhóm tập trung sử dụng hung khí gồm: dao phông lợn, tuýp sắt, gạch đá, vỏ chai bia, bom xăng tự chế rượt đuổi, đánh nhau gây rối trật tự công cộng. Cơ quan CSĐT- Công an thành phố đã khởi tố bị can đối với 28 đối tượng về tội “gây rối trật tự công cộng” và áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” 10 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước thực trạng trên, thời gian qua, Công an thành phố Phan Thiết đã triển khai nhiều biện pháp, quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn đối với các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng các loại hung khí để đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Qua đó, đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 13 vụ, ra Quyết định khởi tố bị can đối với 60 bị can - trong đó áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với 26 bị can; áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 34 bị can; đang củng cố tài liệu, chứng cứ để xem xét, khởi tố bị can đối với 31 đối tượng có liên quan trong các vụ án. Ngoài ra Công an các phường, xã phối hợp với Tổ liên quân 18 Công an thành phố tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý 21 vụ việc với 113 đối tượng tụ tập nhằm giải quyết mâu thuẫn trên đường phố, đã ra Quyết định xử phạt hành chính với số tiền là 264 triệu đồng. Một trong những nguyên nhân gia tăng tình trạng các thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn trên đường phố và gây ra các hành vi

phạm tội như: “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích” được ngành chức năng xác định xuất phát từ việc thiếu sự quan tâm của gia đình trong quản lý, giáo dục con em. Theo thống kê, trên toàn thành phố hiện đang quản lý 185 thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, trong đó có 181 thanh, thiếu niên đã nghỉ học, ở nhà và không có công ăn việc làm ổn, bị bạn bè xấu rủ rê, lôi kéo thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Các địa bàn tập trung nhiều thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật như: Phú Tài, Thanh Hải, Lạc Đạo, Phú Trinh, Hưng Long, Mũi Né.

Trước các vấn đề đặt ra, để phòng ngừa giải quyết tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn trên đường phố dẫn đến các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Phan Thiết, Bí thư Thành ủy Phạm Văn Nam yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh thiếu niên; tuyên truyền để Nhân dân nắm được thực trạng, nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm qua đó nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý giáo dục con em; phối hợp tốt công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, đặc biệt là số thanh thiếu niên hư, chậm tiến; kịp thời thông tin đến lực lượng Công an về những thanh thiếu niên hư để có biện pháp quản lý, giáo dục, góp phần phòng ngừa các vi phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet, chỉ đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố chú trọng làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường đảm bảo hiệu quả, thực chất, tránh hình thức. Chủ động trang bị đầy đủ kỹ năng sống, kiến thức pháp luật cho học sinh, phối hợp quản lý chặt chẽ tâm sinh lý, sử dụng điện thoại, mạng xã hội; kịp thời ngăn chặn không để học sinh tiếp xúc, xem các trang mạng không

lành mạnh, rủ rê, lôi kéo tham gia hành vi vi phạm pháp luật và không chuẩn mực, thường xuyên làm tốt công tác phối hợp với gia đình, đoàn thể nơi cư trú chung tay trong giáo dục dạy học sinh và quản lý trẻ em, trẻ vị thành niên, kịp thời trao đổi thông tin với lực lượng Công an về số học sinh cá biệt...quan tâm, phân bổ nguồn kinh phí dành cho công tác quản lý, giáo dục số thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tại địa phương. Đảng ủy Công an thành phố phát huy vai trò cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố, triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi phạm pháp luật liên quan thanh thiếu niên, tạo sức răn đe, phòng ngừa tội phạm.

3. Tuổi trẻ Phan Thiết hưởng ứng Ngày cao điểm “Thanh niên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh” năm 2024

Ngày 09/3/2024, Tuổi trẻ TP. Phan Thiết ra quân các hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm “Thanh niên tình nguyện xây dựng văn minh đô thị” năm 2024.

Tại ngày cao điểm đã tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về nội dung “Phòng, chống ma túy” và “An toàn giao thông” cho hơn 100 đoàn viên, thanh niên và học sinh; qua những chia sẻ về nội dung tuyên truyền đã giúp các bạn đoàn viên, thanh niên và học sinh hiểu rõ hơn về tác hại của Ma túy trong xã hội hiện nay cũng như thực hiện Luật An toàn giao thông đúng cách. Song song hoạt động tuyên truyền là các hoạt động ra quân dọn dẹp vệ sinh, cạo xoá bảng quảng cáo tại tuyến đường Tôn Thất Bách- giao đường Lê Duẩn với 50 đoàn viên, thanh niên cùng tham gia góp phần tăng vẻ

mỹ quan đô thị; đồng thời tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ môi trường sống góp phần giữ gìn vệ sinh Xanh - Sạch - Đẹp của thành phố nói riêng và tỉnh nói chung.

Bên cạnh đó, Thành đoàn Phan Thiết cũng đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn ra quân hưởng ứng Ngày cao điểm “Thanh niên tình nguyện xây dựng đô thị văn minh” năm 2024 với những hoạt động, như: ra quân 20 đợt bảo đảm vệ sinh môi trường trên các tuyến đường điểm chợ; chỉnh trang đô thị; dọn dẹp vệ sinh khuôn viên công cộng; bóc xoá bảng quảng cáo rao vặt sai quy định; thu gom xử lý rác thải; xoá bỏ các điểm đen về rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh; thực hiện tuyến đường ánh sáng an ninh, camera an ninh; vận động người dân và các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng lề đường, không để xe sai quy định, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức hoạt động tuần tra, rà soát bảo đảm an ninh, an toàn ở khu phố, khu dân cư... thu hút hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia.

4. Phan Thiết tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2024

Sáng ngày 29/3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) TP. Phan Thiết tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2024. Ông Nguyễn Nam Long- Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết chủ trì hội nghị. Tham dự còn có lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận; các thành viên Hội đồng NVQS Phan Thiết và đại diện lãnh đạo Hội đồng NVQS các phường, xã trong toàn thành phố.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 được cấp ủy, chính quyền các cấp từ thành phố đến các phường, xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát cụ thể; trong đó công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nhập ngũ đã được chú trọng quan tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tổ chức tốt Hội trại Tòng quân và Lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, ý nghĩa. Giao quân năm

2024, TP. Phan Thiết có 202 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 161 thanh niên tham gia NVQS, 41 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an- trong đó có 02 nữ. Số tân binh này đã được giao cho các đơn vị nhận quân, gồm: Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101- Vùng 4 Hải quân 70 công dân, Binh Chủng đặc công 30 công dân, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 30 công dân, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 30 công dân, Trường Quân sự quân khu 7 - 01 công dân và Công an tỉnh 41 công dân.

Để đạt được kết quả trên, bên cạnh công tác tuyên truyền được xác định là nội dung quan trọng; các bước quy trình tuyển quân như: tổ chức đăng ký, quản lý, phúc tra nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đúng đối tượng, nội dung quy định; công tác xét duyệt, sơ tuyển, khám sức khỏe NVQS được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo khách quan, công bằng và nâng cao chất lượng thực hiện. Sau khi phát lệnh gọi nhập ngũ, cấp ủy, chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể đã đến tận nhà thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình và công dân trúng tuyển.

Trong năm 2025, TP. Phan Thiết tiếp tục thực hiện tốt công tác giao quân hoàn thành 100% chỉ tiêu ở 02 cấp (thành phố và phường, xã). Tập trung nâng cao chất lượng tuyển chọn cử Đảng viên chính thức nhập ngũ (có 1% trở lên so với chỉ tiêu giao quân). Ưu tiên gọi công dân có sức khỏe loại 1, loại 2 và có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học nhập ngũ; điều khám theo tỷ lệ 04 công dân chọn 01 chỉ tiêu. Cũng trong năm 2025, dự kiến UBND tỉnh sẽ giao cho thành phố tăng so với chỉ tiêu năm 2024. Vì vậy, để thực hiện tốt các chỉ tiêu, ông Nguyễn Nam Long- Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết yêu cầu các cơ quan thường trực Hội đồng NVQS thành phố; UBND, Hội đồng NVQS các phường, xã phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND các cấp trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ở cấp mình, tập trung chỉ đạo khắc phục tốt

những hạn chế trong quản lý công dân; xét duyệt không để bỏ sót thực lực, sai sót, nhầm lẫn và trường hợp miễn, hoãn phải đúng đối tượng; sơ tuyển cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ và chính xác. Phân đấu thực hiện tốt 03 khâu đột phá theo tinh thần chỉ đạo của Quân khu. Các phường, xã cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác phát triển Đảng tạo nguồn và cử đảng viên chính thức nhập ngũ...

Tại hội nghị, UBND TP. Phan Thiết đã tặng giấy khen cho 04 cá nhân và 03 tập thể vì đã có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

5. Tuyên truyền và tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024

Để tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ngày 06/3/2024 Ban Chỉ đạo 35 thành phố đã ban hành công văn số 106 - CV/BCĐ về tuyên truyền và tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024. Trong đó, đề nghị Cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng; Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo 35 thành phố bằng hình thức phù hợp tuyên truyền, lan toả sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi chính luận do Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024; đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng và các trang, nhóm trên mạng xã hội của địa phương, đơn vị; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Thời gian tiếp nhận và tổng hợp tác phẩm dự thi ở cấp thành

phố: Đến cuối ngày 10/6/2024.

- Thời gian thẩm định, đánh giá, xét chọn tác phẩm dự thi: từ ngày 11/6/2024 đến ngày 16/6/2024. Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổng hợp, xét chọn tác phẩm chất lượng, gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chậm nhất đến cuối ngày 17/6/2024.

* Hồ sơ dự thi:

- Mỗi tác phẩm dạng bài viết gửi bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word), kèm thông tin cá nhân.

- Mỗi tác phẩm dạng phát thanh/truyền hình/video clip gửi file tác phẩm (dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word), kèm thông tin cá nhân. Tất cả các tác phẩm dự thi dạng phát thanh/truyền hình/video clip, chứa đựng trong 01 USB gửi kèm hồ sơ dự thi.

* Nơi nhận hồ sơ dự thi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ, điện thoại: 0252.3815496. Đồng thời gửi file qua địa chỉ email: bantuyengiaopt@gmail.com.

Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Thành uỷ tuyên truyền, hướng dẫn cách thức dự thi cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tham gia; đồng thời, có trách nhiệm đôn đốc, tập hợp, thẩm định, xét chọn các tác phẩm dự thi chất lượng cao gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo đúng thời gian quy định.

6. Thành phố Phan Thiết hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp phường, xã nhiệm kỳ 2024- 2029

Vào ngày 15/3/2024, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường, xã: Phú Trinh, Hàm Tiến, Thiện Nghiệp, nhiệm kỳ 2024 – 2029 được tổ chức long trọng và kết quả thành công tốt đẹp. Đây là 03 đơn vị cuối cùng hoàn thành đại hội Mặt trận cấp xã của thành phố Phan Thiết

Như vậy, sau khi đại hội điểm đơn vị đầu tiên là phường Hưng Long vào ngày 22/01/2024, đến nay 18/18 phường, xã của thành phố Phan Thiết đã hoàn thành đại hội Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Với chủ đề: Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển, Đại hội MTTQ các phường, xã đã tiến hành đánh giá tổng kết nhiệm kỳ 2019 - 2024, đề ra Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024 - 2029 và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã nhiệm kỳ 2019 - 2024; hiệp thương cử Ủy ban MTTQ nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại đại hội lần này, các địa phương cũng đã tiến hành đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã và dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố và sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Đại hội MTTQ cấp xã của thành phố Phan Thiết đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra, làm tiền đề để Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp.

7. Phan Thiết sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025

Chiều ngày 27/3/2024, UBND TP. Phan Thiết tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025.

Giữa kỳ qua, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến phường, xã đã tổ chức triển khai thực hiện công tác giảm nghèo đạt kết quả, đời sống của một bộ phận người nghèo được nâng lên và từng bước vươn lên thoát nghèo. Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025, cuối năm 2022- Phan Thiết có 442 hộ nghèo, đến cuối năm 2023- thành phố giảm còn 390 hộ, chiếm tỷ lệ

0,63% so với số hộ toàn thành. Các chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề... được lồng ghép triển khai đồng bộ, có hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo.

Đối với nguồn kinh phí thực hiện các dự án, tiểu dự án của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được phân bổ đầy đủ, cơ bản đáp ứng được nhu cầu của cơ sở. Tuy nhiên, việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện một số tiểu dự án chưa phù hợp. Bên cạnh đó, một số quy định của tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành chưa được kịp thời. Thời gian phân bổ kinh phí cho đơn vị thực hiện Dự án hàng năm quá chậm, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

V- Văn bản mới

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2024

1. Có 02 quy định của Luật đất đai có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.

Mặc dù Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 01/01/2025 nhưng vẫn có 02 quy định của Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.

Cụ thể, khoản 2 Điều 252 Luật Đất đai 2024 nêu rõ:

Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.

Trong đó, hai quy định này gồm:

- Các hoạt động lấn biển: Nguyên tắc của hoạt động lấn biển, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động lấn biển...

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 về: Nguyên tắc, căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

2. Danh sách chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi THPT năm 2024

Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) sửa đổi, bổ sung sẽ chính thức được áp dụng.

Theo đó, Quy chế mới bổ sung quy định về việc đăng ký môn ngoại ngữ như sau:

Thí sinh được ĐKDT môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông;

Đồng thời, môn Ngoại ngữ theo Quy chế mới đã được liệt kê cụ thể gồm các môn: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.

Và Thông tư 02 cũng bổ sung các loại chứng chỉ ngoại ngữ mới được miễn thi tốt nghiệp THPT gồm:

- Chứng chỉ TOEIC (4 kỹ năng): Nghe 275; Đọc 275; Nói 120; Viết 120
- B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/B1 Linguaskill;
- Aptis ESOL B1; PEARSON PEIC B1;
- Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bậc 3 (VSTEP B1).

3. Quy chuẩn quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy từ 01/4/2024

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy chữa cháy ban hành tại Thông tư 56/2023/TT-BCA sẽ có hiệu lực từ 01/4/2024.

Theo đó, yêu cầu chung với phương tiện phòng cháy, chữa cháy gồm:

- Phải kê khai, khai báo phù hợp danh mục phương tiện tại Quy chuẩn này. Nếu chưa rõ chủng loại thì phải định danh chủng loại

phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

- Phải quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan hoặc quy định của pháp luật hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phải thực hiện kiểm định phù hợp với Quy chuẩn này cùng các quy định khác có liên quan.

Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy phổ biến có thể kể đến: Vòi chữa cháy, lăng chữa cháy phun nước cầm tay, trụ nước chữa cháy, đầu nối chữa cháy, bình chữa cháy xách tay...

BAN TUYÊN GIÁO